



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล  
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กใน  
โรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ชุติกานุจณ์ เจริญสุข)



ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี  
(แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๐๐๒	นายพิเชษฐ์ แซ่เอี้ยว	

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
	ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก	

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล มารายงานตัว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีแจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารประกอบการรายงานตัวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล ให้จัดเตรียมเอกสารมาในวันรายงานตัว ดังนี้ (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)

๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ
๓. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน ๓ ฉบับ